

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện,
Phó Trưởng Ban trực Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND
ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quý I/2022**

Chiều ngày 14/3/2022, đồng chí Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, có buổi làm việc với một số thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ hỗ trợ kỹ thuật nhằm đánh giá kết quả thực hiện bố trí, sắp xếp dân cư thời gian qua, bản kế hoạch triển khai năm 2022 và một số nhiệm vụ liên quan. Tham gia dự họp có lãnh đạo các ngành, địa phương: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND, Kinh tế-Hạ tầng, Tài nguyên&Môi trường cùng các đồng chí là thành viên Tổ hỗ trợ chuyên môn. Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, trong quá trình triển khai thực hiện từ quý IV năm 2021 đến nay đã bộc lộ một số hạn chế, tồn tại sau:

Đối với thực hiện Nghị quyết 12 và nghị quyết 31 của HĐND tỉnh: hầu hết các địa phương chưa thực hiện đầy đủ theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 97/TB-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác bố trí, sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND giai đoạn 2017-2020 và triển khai Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện, đến nay chưa có xã nào hoàn thành báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện, tiến độ thực hiện chậm và kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân.

Đối với thực hiện Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh: hầu hết các địa phương chưa thực hiện đầy đủ theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 97/TB-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan, đặc biệt là khi tuyên truyền cơ chế, chính sách chưa bám vào đối tượng áp dụng, mục tiêu, nguyên tắc thực hiện, điều kiện hỗ trợ và các trường hợp không được hỗ trợ nên dẫn đến việc đăng ký tràn lan, nhiều trường hợp không đúng quy định tại Quyết định 2405/QĐ-UBND ngày 23/08/2021 của UBND tỉnh, gây khó khăn cho việc ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2022.

Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ hỗ trợ chuyên môn. Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại nêu trên, đồng chí Lê Hoàng Linh kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Giao cho Ban Chỉ đạo, Tổ hỗ trợ chuyên môn phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát, thẩm định lại toàn bộ danh sách đã đăng ký thực hiện

năm 2022, ưu tiên thực hiện những trường hợp nằm trong diện uy hiếp bởi thiên tai, nơi đến (đất ở) không bị vướng mắc, dễ kết nối giao thông-điện-nước sinh hoạt và đảm bảo an toàn (**Hoàn thành trước ngày 25/3/2021**).

2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cơ quan Thường trực xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2022, trong đó ưu tiên phê duyệt trước cho nhóm đối tượng bị uy hiếp bởi thiên tai trong phạm vi dự toán tỉnh giao năm 2022; xây kế hoạch kiểm tra, đôn đốc địa phương đã và đang thực hiện chương trình; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

3. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện kiểm tra, đối chiếu công tác giải ngân đối với các xã đã thực hiện chương trình và hướng dẫn quyết toán hoàn thành toàn bộ nội dung **trước ngày 30/4/2022**. Trường hợp địa phương nào không hoàn thành quyết toán sẽ chịu trách nhiệm trước UBND huyện, đề nghị phòng tham mưu UBND huyện xem xét không bố trí vốn kế hoạch năm 2022.

4. Giao phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện hướng dẫn các địa phương nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục hỗ trợ: điện sinh hoạt, đường giao thông và công tác chấp hành quy hoạch được duyệt.

5. UBND các xã trên địa bàn huyện

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 23 và Quyết định 2405 của Tỉnh, chú trọng phổ biến đối tượng áp dụng, mục tiêu, nguyên tắc thực hiện, điều kiện hỗ trợ và các trường hợp không được hỗ trợ. Trong quá trình triển khai thực hiện các địa phương chủ động lồng ghép các Chương trình, dự án để kết nối và hỗ trợ thêm nguồn lực cho nhân dân tránh trùng lặp và chồng chéo.

- Đối với một số địa phương đã có quyết định phê duyệt danh sách theo Nghị quyết 12 và 31 nhưng triển khai còn dở dang: đề nghị rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí cụ thể để huyện tổng hợp, báo cáo Tỉnh xem xét, quyết định (báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo huyện **trước ngày 25/3/2022**). Nếu sau thời gian trên xã nào không gửi báo cáo xem như không có nhu cầu.

- Đối với một số điểm dân cư tập trung đã triển khai theo Nghị quyết 12 bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai trong năm 2020-2021 (xảy ra sạt lở ta luy dương, ta luy âm gây mất an toàn): đề nghị xã phải có báo cáo giải trình cụ thể vấn đề này và đề xuất giải pháp khắc phục cho các trường hợp trên (báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo huyện **trước ngày 25/3/2022**). Nếu sau thời gian trên xã nào không gửi báo cáo xem như không nằm trong diện trên.

- Các địa phương đã triển khai Chương trình trước đây phải quyết toán toàn bộ nội dung thực hiện **trước ngày 30 tháng 4 năm 2022**. Riêng các hạng mục hỗ trợ (đường dân sinh, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt) phải quyết toán theo khối lượng thực tế đã thực hiện (nếu xã nào không hoàn thành quyết toán sẽ xem xét trách nhiệm cá nhân người đứng đầu địa phương và không bố trí kế hoạch năm 2022).

- Đề nghị UBND các xã thực hiện công tác báo cáo định kỳ theo qui định (báo cáo tháng trước ngày 10 hàng tháng; báo cáo 6 tháng trước ngày 15/7 và 15/1) và báo cáo thanh quyết toán theo đúng hướng dẫn của phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và Tổ hỗ trợ chuyên môn. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- C, PVP;
- Lưu: VT-TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**